

สงกรานต์ปีนี้ ออกไปเล่นน้ำให้สนุกสุดเหวี่ยง ออ นเนสปีให้บริการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ ส่วนลด แจกอุปกรณ์เล่นน้ำฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย!



สงกรานต์ ปี นี้ ออกไปเล่นน้ำให้สนุกสุดเหวี่ยง ออเนสปีให้ บริการส่งสิน ค้าอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมให้ ส่วนลด แจกอุปกรณ์ เล่นน้ำฉลองเทศกาลปี ใหม่ ไทย!

- รั บฟรี ของขวัญสำหรับ บเทศกาลสงกรานต์ สำหรับ บทุ กการสั่งซึ่ อถึ งวันที่ 17 เมษายน 2560
- ไม่มียอดสั่งซึ่ อขั้นต่ำ
- รั บส่วนลด 200 บาทสำหรับ บการสั่งซึ่ อตั้งแต่ 890 บาทขึ้ นไปถึ งวันที่ 17 เมษายน 2560
- ซึ่ อปี้ งโดยไม่มี ตั้ องกลั วเป็ ยกตั้ วยบริ การจั ดส่งช่วงสงกรานต์ไม่มีวันหยุด

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 3 เมษายน 2560 – ออเนสปี บริ การซุ้ ปเปอร์ มาร์ เกิดออนไลน์ และบริ การจั ดส่งสิน ค้า อัดับ 1 ใน

เอเซีย หลังจากที เป็ ดตั้ วให้บริ การในเดี อนมี นาคม 2560 นี้ออเนสปี ใจป้าแจกอุ ปกรณ์ เล่นน้ำตั้ อนรั บสง กรานต์: แ่ว นตากั นน้ำ

, ปี นฉึ ดน้ำ, ซองใส่โทรศัพท์มี อถึ อกั นน้ำ ฟรี สัปดาห์ ละแบบให้รั้ อมสำหรับ บทุ กงาน พิ เศษ ลู กค้าที่สะสมอุ ปกรณ์ เล่นน้ำ

สงกราด์ 3 แบบ ยังจะได้ ของขวัญโบ้ นัสนพิ เศษเป็ นเล็้อฉลองเทศกาลสงกรานต์อึ่ กดั้วย

ลู กค้าออเนสปี จะได้รั บแ่ว นตากั นน้ำฟรี 1 คู่สำหรับ บทุ กการสั่ง ซึ่ อจนถึ งวันที่ 1 เมษายน 2560 หากสั่ง งสิ นค้าระหว่ างวันที่ 2 – 8

เมษายน 2560 จะได้รั บปี นฉึ ดน้ำ 1 กระบอกฟรี ในสัปดาห์ สุ ดท้าย ตั้งแต้วันที่ 9 – 17 เมษายน ซึ่ งเป็ นวัน ฉลองเทศกาลปี ใหม่

ไทยวันสุ ดท้ายในกรุ งเทพฯ ลู กค้าออเนสปี จะได้รั บซองโทรศัพท์กั นน้ำไปรั้ อมกั บสิ นค้าที่ ี่สั่งซึ่ อ โดย ทั้หมดนี้ไม่มี ยอดขึ้ น

ตั้ าในการสั่ง ซึ่ อ

เพ็ี อเป็ นการส่งความสุ ขในเทศกาลปี ใหม่ไทยนี้ ออเนสปี ยังขอมอบของขวัญพิ เศษให้ กั บลู กค้าทุ กท่านดั้วย ส่วนลด 200 บาท

สำหรับการสั่งซื้อ เริ่มต้นที่ 890 บาทขึ้นไปซึ่งสามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2560 โดยส่วนลดนี้ จะสามารถใช้ได้ครั้ง

เดียว

ลูกค้าออนไลน์ที่เตรียมพร้อมรับความสะดวกสบายในเทศกาลสงกรานต์ด้วยแว่นตากันน้ำ ปีน้ำ และของโทรศัพท์กันน้ำ จะได้

ออกไปผจญภัยอย่างสนุกสนาน ดื่มเครื่องดื่มในเทศกาลสงกรานต์สุดชุ่มฉ่ำ ในขณะที่ยวกัน ลูกค้าออนไลน์ก็อุ่นใจได้ว่า ซุปเปอร์

ออนไลน์ของเราจะเลือกสรรผักผลไม้คุณภาพสดใหม่ที่สุด และส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ ภายในวันเดี ยวกันเพื่อความ

สะดวกสบายสำหรับคุณ ทั้งรวดเร็ว ไร้ใจได้ และที่สำคัญที่สุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คือ ไม่ต้องกลัวเปียก! บริการของออนไลน์ คือ การให้บริการตามไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ตามที่ใจ เชิญ ผู้ก่อตั้งและ CEO ออนไลน์ สิงคโปร์

กล่าว “เราต้องการร่วมฉลองเทศกาลกับคนกรุงเทพฯ เราจะได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่เราชื่นชอบกับคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน

ฝูงญาติพี่น้อง หรือเพื่อนบ้าน ออนไลน์ช่วยให้ผู้ที่ มีงานรัดตัวในชี วิ ตมี ว่างลงได้ ประหยัดทั้งเวลา และแรงกายในการซื้อ

ปี ังสินค้าอุปโภคบริโภค ในขณะที่เดียวกันก็ได้ รั บบริการที่ ตรงกับไลฟ์ สไตล์ ของตัวเองมากที่สุด นอกจากนี้ ซุปเปอร์ ของเรายัง

128/378 Payatai Plaza 35 fl.
Thung Payathai, Ratchathewi
Bangkok 10400

ได้ รั บประโยชน์ จากการทำงานที่ยั่งยืน ทั้งแบบฟูลไทม์ และพาร์ทไทม์ ซึ่งเป็นงานที่สร้างรายได้ หลักหรือรายได้ เสริมให้กับ

พนักงาน ซึ่งถือ ว่าเป็นการฉลองปี ใหม่อย่างแท้จริง!”

นอกเหนือ จากของขวัญรับเทศกาลสงกรานต์และส่วนลดพิเศษแล้ว ลูกค้าใหม่ยังได้รับสิทธิบริการจัดส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อ

ครั้งแรกที่มี ยอดสั่งซื้อ 590 บาทขึ้นไป เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัวในกรุงเทพฯ ของออนไลน์

ออนไลน์ ให้บริการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้าจากวิลล่า มาร์เก็ต 26 สาขาทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงร้านอาหาร

เดอะแกสโตร และวิลล่ามาร์เก็ตฮอติ เดย์สโตร์ ซึ่งล้วนเป็นของวิลล่า มาร์เก็ตเช่นกัน นอกจากนี้เรายังมีพันธมิตรแบรนด์ต่างๆ

อีกหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น เค มาร์เก็ต, วิชเบียร์, จา กิม ซอง, แฮปปี้เฟลเวอร์, บี แอร์ แอร์ เม, เพอร์เฟคเอิร์ธ ออร์แกนิก, อา

เมต ที ลอนดอน, พี เพอร์ สเตนดาร์ ด, ซี มพลี ดับเบิลยู, ลา ปาโลมา และ ไมย์เออร์

ลูกค้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของฮอนเนสบี ได้ที่ honestbee.co.th หรือ ใช้งานผ่านทางแอปฮอนเนสบี ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้ง

Apple App Store และ Google Play Store

#####

เกี่ยวกับฮอนเนสบี

ฮอนเนสบีเริ่มดำเนิน ธุรกิจในเมืองใหญ่ๆ ทั่วทวีปเอเชีย ยตั้งแต่ปี 2558 ด้วยความที่'เราเป็น' ผู้ให้ บริการซู
ปเปอร์ มาร์เก็ตออนไลน์

ชั้นนำและได้รับ'ความไว้วางใจ' เราจึงมุ่งมั่น'ทุ่มเท'ความสะดวกสบายมาให้ถึง'มือ'คุณด้วย'บริการจัดส่ง'สินค้า
แบบ On-demand

ที่'รวดเร็ว' คุ้มค่าและ'ไว้ใจ'ได้ นอกจากนี้'เรายังมี'ความเชื่อ'ในการค้ำ'หลัง'สิ่ง'ดีๆ'สู่'สังคม'เนื่อง'จาก'ธุรกิจ'ของ'เรามี
ปณิธาน'ในการ'สร้าง

ประโยชน์'ให้แก่'สังคม' เราจึง'ต้องการ'เปิด'โอกาส'ในการ'สร้าง'รายได้'ที่ยั่งยืน'และ'สามารถ'ยืดหยุ่น'เวลา'ทำงาน'ได้'ให้
กับ'ทุกคน'ใน

ชุมชน'โดย'อาศัย'เทคโนโลยี

ฮอนเนสบี'เปิด'ให้บริการ'แล้ว'ใน'สิงคโปร์'ฮ่องกง'ไต้หวัน'ญี่ปุ่น'มาเลเซีย'อินโดนีเซีย'และ'ประเทศไทย

เชิญ'สัมผัส'ประสบการณ์'ที่จะทำให้'ชีวิต'ของคุณ'ง่ายขึ้น'ด้วย'ฮอนเนสบี'ได้แล้ว'ผ่าน'แอปพลิเคชัน'ทั้ง'Android'และ
iOS'หรือ'ทาง

เว็บไซต์ honestbee.co.th

สำหรับ'บลิ๊สมวลชน'หาก'ต้องการ'ทราบ'ข้อมูลเพิ่มเติม'กรุณา'ติดต่อ

คุณ'ณภาพร' ชาติ'ระจำ'เริญ (pr@brandnow.asia) +66 9 9258 4428

คุณ'คเชนทร์' แสง'สุข (event@brandnow.asia) +66 91 858 9912

คุณ'กิตติมา' เศรษฐี (kittima@brandnow.asia) +66 81 826 2399

บริษัท'แบรนด์'นาว จำกัด 33 มนุญ'ธรรม'แมน'ชั่น' ชั้น' 2 ห้อง'ที่' 4 ซอย'สุขุม'วิท' 51 คลอง'เตย'เหนือ' วัฒนา' กรุงเทพฯ

10110 www.brandnow.asia โทรศัพท์: +66 2 662 5622